

Số: 30 /KH-SCT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 3 năm 2016

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác đỡ đầu tại xã An Trường và xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh năm 2016

Thực hiện Thông báo số 57-TB/TU ngày 04/5/2011 của Tỉnh uỷ Trà Vinh về việc phân công ngành tỉnh nhận đỡ đầu đơn vị xã, phường.

Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác đỡ đầu tại 02 xã An Trường và xã Đức Mỹ, huyện Càng Long năm 2016 như sau:

I. Mục tiêu:

Nhằm góp phần hỗ trợ cho xã An Trường và xã Đức Mỹ hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, nhất là tập trung hỗ trợ cho sự phát triển trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, duy trì và phát huy kết quả thực hiện Tiêu chí số 4 và Tiêu chí số 7 đã đạt được trên địa bàn 02 xã, hỗ trợ 02 xã tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại trong 19 Tiêu chí xây dựng nông thôn mới, để được công nhận xã nông thôn mới theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM.

II. Nội dung kế hoạch công tác đỡ đầu:

1- Phòng Quản lý Công nghiệp:

+ Nghiên cứu hỗ trợ xã An Trường trong thu hút, kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế của địa phương như hạ tầng cụm công nghiệp Càng Long, chế biến lúa gạo, dệt chiếu,...

+ Thường xuyên nắm tình hình để kịp thời hỗ trợ tư vấn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn 02 xã như về lập phương án vay vốn, sản xuất kinh doanh,...

+ Phối hợp với Phòng Kinh tế và hạ tầng, UBND xã rà soát các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã, để xây dựng kế hoạch mở lớp tập huấn kiến thức ATVSTP và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho hộ kinh doanh, cơ sở, doanh nghiệp, nhằm kịp thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

2- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp:

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và hạ tầng và UBND xã khảo sát nhu cầu của các cơ sở/doanh nghiệp trên địa bàn xã để đề xuất xây dựng các đề án khuyến công hỗ trợ cho doanh nghiệp, như hỗ trợ về ứng dụng máy móc thiết bị, mô hình trình diễn kỹ thuật, đào tạo nghề, truyền nghề, học tập kinh nghiệm, tìm đầu ra cho sản phẩm (như cơ khí, chiếu, nguyên liệu lát, lúa, gạo, sản phẩm nông sản khác...).

- Tuyên truyền, phổ biến và giới thiệu sâu rộng về các chính sách và hoạt động khuyến công cho doanh nghiệp và người dân biết để tích cực tham gia làm công nghiệp, được hưởng chính sách khuyến công phục vụ cho phát triển sản xuất.

3- Phòng Kỹ thuật An toàn - Điện năng và Môi trường :

+ Thường xuyên tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, kiểm tra an toàn sử dụng điện trong nhân dân, trong các Trường học phổ thông, các chợ, nhất là những nơi mới đóng điện vận hành đưa vào sử dụng.

+ Tham mưu phối hợp, đôn đốc các đơn vị mua bán điện cải tạo, nâng cấp các lưới điện xuống cấp mất an toàn, phát triển lưới điện đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân, cơ sở/doanh nghiệp trên địa bàn 02 xã.

+ Tham mưu phối hợp với các ngành có liên quan hỗ trợ thực hiện chuyển đổi hình thức tổ chức quản lý, bán điện trực tiếp cho các hộ tiểu thương tại các chợ.

+ Tham mưu phối hợp với điện lực, các đơn vị mua bán điện và địa phương rà soát và khắc phục hộ sử dụng điện câu nối đuôi không an toàn, để đảm bảo tiêu chí số 4 về điện trên địa bàn 02 xã.

+ Phối hợp với các ngành và địa phương, đơn vị có liên quan vận động người dân trong khu vực đền bù GPMB phục vụ thi công các công trình điện có đi qua địa bàn 02 xã đảm bảo tiến độ công trình.

4- Phòng Quản lý Thương mại: Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện, UBND xã An Trường hỗ trợ duy trì và phát huy Tiêu chí số 7 tại chợ An Trường, hướng dẫn xã Đức Mỹ thực hiện hoàn thành tiêu chí 7 trong năm 2016, kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án lĩnh vực thương mại trên địa bàn xã An Trường và xã Đức Mỹ.

5- Trung tâm xúc tiến thương mại: Vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn 02 xã tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh năm 2016 để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm đối tác liên kết sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ (các mặt hàng như chiếu, lát, lúa, gạo, hàng nông sản khác..), thường xuyên cung cấp thông tin thị trường cho các doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

6- Phòng Thanh tra: Tham mưu chủ trì phối hợp với Chi Cục QLTT và các ngành, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ không đảm bảo chất lượng, phân bón vô cơ giả trên địa bàn 02 xã, nhằm tránh thiệt hại cho người nông dân sử dụng phân bón.

7- Chi Cục Quản lý thị trường: Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, mua bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn 02 xã, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh chính đáng.

8- Hoạt động Đoàn thanh niên - Công đoàn:

- Hoạt động Đoàn thanh niên:

+ Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và các ngày lễ lớn 30/4, 01/5, 19/5, 02/9: Đoàn ủy phối hợp với 02 xã Đoàn tổ chức về nguồn tại ấp 3, xã An Trường, huyện Càng Long; tổ chức chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ, hội thi, tọa đàm giáo dục truyền thống cách mạng.

+ Phối hợp với 02 xã đoàn tặng quà cho các gia đình chính sách nhân các ngày lễ 30/4, 27/7, Tết Nguyên đán; Tặng tập sách, trang thiết bị học tập, hỗ trợ cho học sinh nghèo hiếu học, vượt khó trên địa bàn 02 xã vào đầu năm và cuối năm học.

+ Tổ chức các buổi tọa đàm về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về công tác xây dựng đảng, về chủ quyền biển đảo, truyền thống lịch sử của Đảng bộ, quân và dân Trà Vinh, thanh niên làm kinh tế giỏi...

+ Tổ chức phát tờ bướm tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền số tay nhiệm vụ của các cấp trong việc xây dựng nông thôn mới.

+ Tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn 02 xã như tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo,...

- **Hoạt động công đoàn:** Công đoàn cơ sở Sở Công Thương phối hợp với CĐCS xã An Trường, xã Đức Mỹ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động. Tổ chức cho đoàn viên công đoàn giao lưu các phong trào văn thể mỹ, về nguồn nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; Tổ chức vận động hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn có điều kiện khó khăn, thực hiện các hoạt động xã hội.

III. Tổ chức thực hiện:

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, công đoàn cơ sở, Đoàn ủy Sở Công Thương theo chức năng nhiệm vụ tích cực, chủ động, thường xuyên tham mưu đề xuất phối hợp với UBND huyện Càng Long, Ủy ban nhân dân, đoàn thể xã An Trường, xã Đức Mỹ và Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện để thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ cho xã An Trường, xã Đức Mỹ theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

- UBND huyện Càng Long, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện, Đảng ủy, UBND, đoàn thể 02 xã phân công bộ phận, cán bộ phối hợp với các phòng, đơn vị, đoàn thể Sở Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho 02 xã. Đề xuất với Sở Công Thương hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý.

- Nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ: Kinh phí xúc tiến thương mại, kinh phí khuyến công do Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; nguồn kinh phí sự nghiệp của Sở Công Thương; nguồn kinh phí hoạt động của Đoàn thanh niên, công đoàn cơ sở năm 2016 và các nguồn kinh phí khác.

- Định kỳ hàng quý (vào cuối quý), Sở Công Thương phối hợp với xã An Trường và xã Đức Mỹ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, cuối năm báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh năm, chỉ đạo (*Giao Phòng Kế hoạch- Tài chính phối hợp với các đơn vị tổng hợp báo cáo quý, năm*)./.

Nơi nhận:

- Tỉnh Ủy (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở (chỉ đạo);
- HU, UBND huyện Càng Long (biết);
- Phòng KTHT huyện Càng Long (ph/h);
- ĐU, UBND xã Đức Mỹ, xã An Trường, (ph/h);
- Xã Đoàn, CĐCS xã Đức Mỹ, xã An Trường (ph/h);
- Các Phòng, đv thuộc Sở (th/h);
- Đoàn ủy Sở, CĐCS. SCT (th/h);
- Lưu:VT, KHTC.



GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Tuấn